

TIN TỨC - SỰ KIỆN

HỘI THÁNH TIN LÀNH TRƯỞNG LÃO VIỆT NAM VÀ GIÁO HỘI CƠ ĐỐC PHỤC LÂM VIỆT NAM ĐÓN NHẬN QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN VỀ TỔ CHỨC

Ngày 21/12/2008, 2 tổ chức tôn giáo là Hội thánh Tin Lành Trưởng Lão Việt Nam và Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam, cùng ở Tp. Hồ Chí Minh, đã tiến hành lễ đón nhận Quyết định công nhận về mặt tổ chức do Ban Tôn giáo Chính phủ ban hành. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, Hội đồng Quản trị Hội thánh Tin Lành Trưởng Lão Việt Nam, Ban Quản trị Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm Việt Nam cùng một số chức sắc, tín đồ của 2 tổ chức. Thay mặt 2 tổ chức tôn giáo, mục sư Nguyễn Bá Nha, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hội thánh Tin Lành Trưởng Lão Việt Nam và mục sư Trần Công Tấn – Hội trưởng Ban Quản trị Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm Việt Nam có lời cảm ơn đến các cấp chính quyền, đoàn thể đã tạo điều kiện giúp đỡ các giáo hội trong thời gian qua và xin hứa sẽ hoạt động theo đúng đường hướng tiến bộ mà 2 tổ chức đã tuyên xưng.

Đ.B.

ĐẠI HỘI ĐỒNG LẦN THỨ NHẤT GIÁO HỘI CƠ ĐỐC PHỤC LÂM VIỆT NAM

Từ 22 đến ngày 24/10/2008 tại Tp. Hồ Chí Minh, Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm Việt Nam tổ chức Đại hội đồng lần thứ nhất nhiệm kỳ 2008-2012 với chủ đề "Hãy đứng dậy và đi". Tham dự Đại hội có đại diện các cơ quan nhà nước hữu quan, 131 đại biểu chính thức là mục sư, truyền đạo, người hướng dẫn việc đạo, tín đồ và khoảng 300 đại biểu không chính thức là vợ các mục sư, trưởng diễn nhóm, tín đồ đi hành hương đến từ 18 tỉnh, thành phố trong cả nước, ngoài ra còn có 5 khách nước ngoài đến từ Hoa Kỳ, Malaysia, Singapore, Australia và đại diện Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Tp. Hồ Chí Minh. Nội dung chính của Đại hội đồng là Bồi linh, thông qua Hiến chương, giáo luật, kỉ luật, quy chế mục sư, bầu Ban

Quản trị, kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2008-2012. Ban Quản trị mới gồm 13 người, mục sư Trần Công Tấn được bầu làm Hội trưởng, mục sư Trần Thanh Truyện làm Tổng thư kí. Thay mặt Giáo hội, mục sư Trần Công Tấn đã cảm ơn chính quyền các cấp đã giúp đỡ, tạo điều kiện để tín đồ của Giáo hội được sinh hoạt theo đúng pháp luật trong thời gian qua và khẳng định sẽ thực hiện tốt đường hướng "*Thờ phượng Đức Chúa trời Ba ngôi hằng sống, kính Chúa yêu người, phục vụ Tổ quốc, hoạt động theo pháp luật*".

Đ. B

ĐẠI HỘI ĐỒNG LẦN THỨ NHẤT HỘI THÁNH MENNONITE VIỆT NAM

Từ 15 đến ngày 17/11/2008 tại Tp. Hồ Chí Minh, Hội thánh Mennonite Việt Nam tổ chức Đại hội đồng lần thứ nhất (lần thứ 2 theo lịch sử giáo hội) nhiệm kỳ 2008-2012. Tham dự Đại hội có 170 đại biểu chính thức là mục sư, truyền đạo, người hướng dẫn việc đạo, tín đồ và khoảng 300 đại biểu không chính thức là vợ các mục sư, trưởng diễn nhóm, tín đồ đi hành hương đến từ 16 tỉnh, thành phố trong cả nước, ngoài ra còn có 15 khách nước ngoài đến từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Pháp, đại diện Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Tp. Hồ Chí Minh và một số khách nước ngoài là tín đồ Mennonite. Đến dự và phát biểu chúc mừng Đại hội có đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, các Bộ, ban ngành đoàn thể Trung ương và địa phương liên quan. Nội dung chính của Đại hội đồng là Bồi linh, thông qua Hiến chương, giáo luật, kỉ luật, quy chế mục sư, bầu Ban Trị sự, kế hoạch công tác nhiệm kỳ 2008-2012. Ban Trị sự được bầu mới gồm 17 thành viên, mục sư Nguyễn Quang Trung được bầu làm Hội trưởng, mục sư Nguyễn Hồng Ân và mục sư Huỳnh Đình Nghĩa làm Phó Hội trưởng, mục sư Nguyễn Minh Sang làm Tổng thư kí. Thay mặt Giáo hội, mục sư Nguyễn Quang Trung đã cảm ơn chính quyền các cấp đã tạo điều kiện để tín đồ của Hội thánh được sinh hoạt theo đúng pháp luật trong thời gian qua và khẳng định sẽ thực hiện tốt đường hướng "*Sống Phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và đồng hành cùng dân tộc*".

Đ. B